



สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย อาคารคณะธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๗๗ ๕๒๔๕ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๘๐๗๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cest๒๕๔๗@gmail.com

ที่ สศสท ว๑/๒๕๖๖

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๕ มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์/สหกรณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์/
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์/ประธานกรรมการสหกรณ์/ผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมทางวิชาการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้อนุมัติแผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและขบวนการสหกรณ์ได้ดำเนินงาน
ตามทิศทางของแผนดังกล่าว ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เห็นควรมีการถ่ายทอดแผนฯ ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ รวมถึงภาครัฐต่าง ๆ โดยเร็ว
เพื่อให้องค์กรได้กำหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับแผนฯ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเน้นวิสัยทัศน์ของ
แผนฯ ในการทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการประชุมนี้ จะเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากมีการอนุมัติแผน
ทั้งนี้ จะมีผู้นำขบวนการสหกรณ์ระดับประเทศประเภทต่าง ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย/เสวนา เพื่อให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์วิสัยทัศน์ของแผนฯ กับการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการจัดประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๕
มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร” ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่าน/บุคลากรในสังกัด และสหกรณ์ในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว
โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย <http://www.CEST๒๕๔๗.com>
หรือ สแกน QR code ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสมาคมฯ จะออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
เพื่อนำไปเบิกจ่ายต้นสังกัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ)
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย



โครงการประชุมทางวิชาการ
“การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
ในขบวนการสหกรณ์อย่างไร”



โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้ดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 แล้วเสร็จ และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ถือเป็นกาหนดทิศทางการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ที่สำคัญ ในช่วงปี 2566 – 2570 การที่จะบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานสหกรณ์ตามแผนฯ ได้นั้น บุคลากรในองค์กรต้องรับทราบ ตระหนัก และเข้าใจถึงสาระสำคัญของแผนฯ ตลอดจนสามารถพัฒนา และประยุกต์ในการดำเนินงานได้ ที่สำคัญต้องมีบูรณาการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสาระสำคัญหนึ่งในแผนฯ ดังกล่าว คือ การสร้างและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสหกรณ์ นอกจากจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกแล้ว ยังจะทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจให้ทัดเทียมองค์กรเอกชนอื่นอีกด้วย

การเผยแพร่และทำความเข้าใจในเนื้อหาของแผนฯ ตลอดจนหาแนวทางที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำไปพร้อมกันทั้งภาครัฐ และขบวนการสหกรณ์ โดยที่สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ภายใต้ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ จึงกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนองค์กรของตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ทำความเข้าใจให้สหกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ได้เข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5
2. เพื่อเป็นการระดมความคิด ถึงแนวทางพัฒนาสหกรณ์ตามแผนฯ ดังกล่าว โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ในขบวนการสหกรณ์ได้
3. เพื่อรับทราบถึงทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์สู่แผนพัฒนาฯ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรทางการสหกรณ์ และผู้สนใจ จำนวน 250 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย สภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

วิทยากร

1. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ประธานร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.
4. ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
5. สภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วัน เวลา และสถานที่

โครงการประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร” จัดในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

****สำหรับผู้สนใจเข้าพัก สามารถติดต่อโรงแรมโดยตรงได้ที่ คุณนก โทร. 092-8965597 หากแจ้งว่าเข้าร่วมโครงการนี้จะได้อ่างพักราคาพิเศษ 900 บาทต่อคืน****

อัตราค่าลงทะเบียนของผู้เข้าประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน 500 บาท ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ (ไม่รวมค่าที่พัก)

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
- อาหารกลางวัน

การสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ที่ <http://www.CEST2547.com> โดยลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสมาคมฯ จะออกใบเสร็จจ ค่าลงทะเบียน เพื่อนำไปเบิกจ่ายต้นสังกัดต่อไป

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย บริเวณคณะธุรกิจ
การเกษตร” ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 596-266655-2

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์
การคืนเงิน

ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 090-8931677

LINE ID : AJARNING

กำหนดการประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 มุ่งสู่การพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์อย่างไร”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 พิธีเปิด (Kick off) โดย สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
บริการแห่งประเทศไทย

09.00 - 10.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
โดย คุณบริสุทธิ เปรมประพันธ์ ประธานร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คพช.

10.45 - 12.00 แนวทางส่งเสริมสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นาย วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 อภิปราย เรื่องการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์
โดย นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประธานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการชุมนุมเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย